



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๘๐

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๖๗๔๕

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๒๐๘๗๗



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๗๘๑๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปร่วมประชุมได้ที่ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๑๕๕๓



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูง จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๘๐

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สำหรับงานพระบรมศพ กทม. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย	
สรุปข่าวสารสำคัญจาก ศูนย์ แก่ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)</p> <p>๑. ด้านการต่างประเทศ</p> <p>๑.๑ UN แสดงความอาลัยและสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ได้จัดประชุมวาระพิเศษเพื่อแสดงความอาลัยและสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา ๑ นาที และการกล่าวสดุดีโดยเลขาธิการสหประชาชาติ ประธานสมัชชาสหประชาชาติ และผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ</p> <p>๑.๒ สถานการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา</p> <p>การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปรากฏว่า นายโด้นัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้ง โดยมีคณะผู้เลือกตั้งมากกว่า นางฮิลลารี คลินตัน ซึ่งต่อมามีการประท้วงผลการเลือกตั้งหลายแห่งในสหรัฐฯ มีการจับกุมผู้ประท้วงประมาณ ๖๐ คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง ๑ คน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้วิเคราะห์ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยได้อย่างชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีผลการแต่งตั้งรัฐมนตรีและคณะทำงานต่าง ๆ และยังไม่มีการแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการ</p> <p>๒. การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบาย ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</p> <p>เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศมบ. ได้มีการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รมว.กท./ผอ.ศมบ. มีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้</p> <p>๒.๑ สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้รายงานสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่า ภายหลังจากสวรรคตผ่านไป ๑๐๐ วัน คาดว่าจะปรากฏกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเริ่มเคลื่อนไหวในประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การดำเนินคดีกับกลุ่มอำนาจเก่าจะถูกโจมตีว่าเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การร่าง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอาจถูกโจมตีว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของรัฐบาล กลุ่มนักศึกษาจะยังคงโจมตีเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และแกนนำกลุ่มผู้เดือดร้อนจากโครงการของรัฐอาจเคลื่อนไหวโดยเชื่อมต่อกับเครือข่ายในต่างประเทศ</p> <p>๒.๒ ประธานได้มอบนโยบายพร้อมข้อสั่งการในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้</p> <p>(๑) ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหน้าที่และสนับสนุนพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้สมพระเกียรติและเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด</p> <p>(๒) ให้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ และขอความร่วมมือภาคเอกชน ในการติดตั้งกล้อง CCTV โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ ภูเก็ต พังงา สงขลา นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และ กทม. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในประเด็นนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดข้างต้นบูรณาการภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกันแล้ว</p> <p>(๓) การจัดระเบียบสังคมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่เรียบร้อยสวยงาม ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นลำดับแรก</p> <p>(๔) ให้กำหนดมาตรการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในห้วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ เทศกาลลอยกระทง ปีใหม่ และสงกรานต์ รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งนี้ ประธานเน้นย้ำว่าไม่ควรห้ามการปล่อยโคมลอย โคมไฟ ไปเสียทั้งหมด ควรพิจารณาถึงประเพณีของท้องถิ่นด้วย</p> <p>(๕) ให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความระมัดระวังในการก่อเหตุร้ายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่ล่อแหลมหรือจุดเสี่ยง อย่าให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด และควรเพิ่มมาตรการด้านการข่าว การแจ้งเตือน และการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และที่ตั้งหน่วยงาน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การสวดดีพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>การน้อมนำแนวพระราชดำริ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) และต่างชาติได้ให้การยอมรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญ เช่น การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่สูงโดยการส่งเสริมอาชีพ ให้คนบนพื้นที่สูงมีการประกอบอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน รวมถึงให้ความสำคัญสิทธิมนุษยชน การให้สัญชาติ การศึกษา สุขอนามัย โดยดำเนินการควบคู่กับคนสัญชาติไทย ซึ่งควรเผยแพร่ให้บุคคลรุ่นต่อไปรับทราบ และสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไรกับสังคมไทย ซึ่งเป็นคุณลักษณะของประเทศไทย โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙ ได้ทรงงานไว้มาก</p>	ทุกหน่วย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ใช้กลไกท้องถิ่น ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตของคน เพื่อสามารถเข้าถึงประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้สังคม และประชาชน มีทักษะการประกอบอาชีพ เกิดความมั่นคงในประเทศต่อไป</p> <p>๓. สถานการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา ถือเป็นบทเรียนในระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญ</p> <p>๔. สถานการณ์ด้านความมั่นคงที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔.๑ การดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และความเสียหายที่จะเกิดกับส่วนราชการ ให้ดำเนินการตามกฎหมาย</p> <p>๔.๒ ฝ้าระวังไม่ให้เกิดเงื่อนไขความขัดแย้งในอนาคตที่เกิดจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางของประชาชน และสื่อมวลชน รวมถึงการใช้ความรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้คิดต่างทางการเมือง</p> <p>๔.๓ รักษาสภาพกล้อง CCTV ใน กทม. ให้อยู่สภาพดี รวมถึงประสานการเชื่อมต่อพื้นที่กล้องของเอกชน</p> <p>๔.๔ ฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง โดยใช้มาตรการเชิงป้องกัน กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่เก็บขยะ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด สอดส่องดูแลพื้นที่รับผิดชอบ ไม่ให้มีการทิ้งถุง/วัตถุต้องสงสัยในพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ที่เสี่ยง</p> <p>๔.๕ การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในถนนสายหลักที่สำคัญ ไม่ให้รुकล้ำพื้นผิวจราจร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจราจร กีดขวางผู้สัญจรทางเท้า ทางระบายน้ำ และการจัดร้านค้าเกิดความเป็นระเบียบ ไม่เบียดเบียนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงไม่ให้เกิดมาเฟีย เรียกเก็บเงินผู้ค้าสำหรับพื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม</p> <p>๕. การควบคุมการปล่อยโคลนลอย โคมควัน พลุไฟ ประทัด และดอกไม้เพลิง</p> <p>ประสานกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทหารเรือแนวทางร่างกฎหมาย ข้อบังคับเพื่อควบคุม ป้องกัน ไม่ให้กระทบก่อความเดือดร้อนการสัญจรทางอากาศ บ้านและทรัพย์สินของประชาชน</p>	<p>สป./พช./ ปก./สส.</p> <p>ปก./สส./ กทม.</p> <p>ปก.</p>
<p>การดำเนินงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส่วนกลาง - สนามหลวง)</p>	<p>ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง)</p> <p>กทม. ได้อำนวยความสะดวกประชาชน ที่เดินทางเข้ามาแสดงความเคารพพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนี้</p> <p>๑.๑ สำนักงานกองอำนวยความสะดวก กทม. จัดเจ้าหน้าที่ ตำรวจจนครบาล กองทัพอากาศ ที่ ๑ กองอาสารักษาดินแดง กรมการปกครอง สำนักเทศกิจ กทม. และมีการจัดชุดตรวจความเรียบร้อยตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ของทุกวัน</p> <p>๑.๒ การประชาสัมพันธ์และจัดจุดพักค้าง ๓ จุด</p> <p>๑) บ้านอิมใจ สามารถรองรับได้ ๑๐๐ - ๑๕๐ ราย</p> <p>๒) กีฬาวีสาน ๑ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย - ญี่ปุ่น) สามารถรองรับได้ ๖๐๐ ราย</p> <p>๓) ราชนครินทร์ สามารถรองรับได้ ๓๐๐ ราย</p> <p>๑.๓ จัดรถ บขส. ขส.ทบ. กทม. บริการรับ - ส่งประชาชนจากสนามหลวงไปจุดพักค้าง ทุกชั่วโมงตั้งแต่ ๑๙.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. โดยให้ลงทะเบียนแจ้งจุดพักค้าง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>โดยมีประชาชนลงทะเบียนใช้บริการเฉลี่ย ๕๐๐ – ๘๐๐ คน/คืน</p> <p>๑.๔ หน่วยแพทย์/ปฐมพยาบาลเคลื่อนที่พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็น Mobile และเป็นโรงพยาบาลสนามโดยกองทัพบกและกองทัพอากาศ ๒ จุด</p> <p>๑.๕ การจัดรถสุขา ๒๗ คัน และห้องน้ำเคลื่อนที่ซึ่งสนับสนุนโดย SCG ก่อสร้างไว้ทางทิศใต้ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ พบปัญหาอุปสรรคในวันที่ฝนตกหนักรถขนส่งน้ำและรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลไม่สามารถเข้าในพื้นที่ได้</p> <p>๑.๖ การเตรียมการส่งมอบพื้นที่เพื่อสร้างพระเมรุมาศ ปรับพื้นที่ด้านทิศเหนือของท้องสนามหลวงโดยการปูยางแอสฟัลต์เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเป็นจุดตั้งเต็นท์รองรับประชาชนบริเวณฝั่งทิศเหนือของท้องสนามหลวง โดยได้เจรจาขอขยายเวลาการส่งมอบพื้นที่หลังปีใหม่ คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ ๒ ใน ๓ ประมาณ ๔๕ – ๕๐ ไร่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อสร้างพระเมรุมาศได้ ประมาณวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการกันรั้วและดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศต่อไป</p> <p>๑.๗ ด้านการบริจาคอาหาร จัดให้ลงทะเบียนผู้บริจาคอาหารและเครื่องดื่ม ผ่านสำนักพัฒนาสังคม กทม. เพื่อแก้ไขปัญหาอาหารเหลือและขยะ</p> <p>๑.๘ การรักษาความสะอาด ประสานกับอาสาสมัคร และจิตอาสาซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษาจำนวน ๒๐๐ – ๓๐๐ คน/วัน จัดเก็บขยะมูลฝอยพื้นที่ที่รถเก็บขยะไม่สามารถเข้าถึง พร้อมจัดจุดคัดแยกขยะ ซึ่งสามารถลดปัญหาขยะตกค้างได้</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายภุชญา บุญราช)</p> <p>๑. มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน (นายประยูร รัตนเสนีย์) ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นายนรภัทร ปลอดทอง) สนผ.สป. และ กก.สป. ดำเนินงานอันเนื่องมาเกี่ยวกับงานพระบรมศพ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผลัดเวรพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อศึกษาเป็นแนวทางแก้ไข บริหารจัดการซึ่งจะเกี่ยวเนื่องงานถวายพระเพลิง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. จัดทำสรุปแนวทางการดำเนินงานอันเนื่องมาเกี่ยวกับงานพระบรมศพเพื่อเป็นคู่มือ/ตัวแบบแนวทางการบริหารจัดการ การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ให้ มท. ในกรณีบริหารจัดการเกิดภัยพิบัติ เช่น จุดพักค้าง การดูแลรักษาความปลอดภัย การควบคุมการบริจาคอาหาร การจัดการรถสุขา ห้องน้ำเคลื่อนที่ เต็นท์ เป็นต้น</p> <p>๒. ควบคุมค่าใช้จ่ายซื้อ/เช่าเต็นท์และเก้าอี้ไว้บริการประชาชน ให้ประหยัด โปร่งใส เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน</p> <p>๓. สำเนาแปลนจัดพื้นที่ท้องสนามหลวง หลังการปรับแบ่งพื้นที่ในการก่อสร้างพระเมรุมาศ ให้ ศสน.มท. และ สร.มท. (รวม.มท.)</p> <p>๔. จัดทำผังแสดงตำแหน่ง (Directory) แสดงจุดบริการต่าง ๆ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อบริการประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ</p>	<p>รอง ปมท. (ม)/ ทปช.ปมท./ ศสน.มท./ สนผ.สป./ กก.สป</p> <p>กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การดำเนินงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส่วนภูมิภาค)</p>	<p>กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภิต อธิบดีกรมการปกครอง)</p> <p>๑. การสนับสนุนกำลัง อส. เข้าร่วมการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณท้องสนามหลวง กับกทม. ดำรวจ ทหาร ได้เพิ่มกำลัง จากวันละ ๕๐ นาย เป็น ๑๐๐ นาย</p> <p>๒. การอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางมาจากต่างจังหวัด ไม่มีการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ พบปัญหายานพาหนะเสียบางส่วน โดยกำหนดให้มีมาตรการความปลอดภัยตามแนวทาง จ.พะเยา มอบสำนักงานขนส่งจังหวัดตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง รถบัสแต่ละคันนั่งไม่เกินคันละ ๔๐ คน เพื่อสำรองที่นั่งขนถ่ายคนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือฉุกเฉิน</p> <p>การปรับเปลี่ยนแนวทางการเข้าแถว คือ มี ๒ ช่องทาง ๑) ประชาชนทั่วไป และ ๒) ประชาชนจากต่างจังหวัด ซึ่งให้มีการเข้าแถวทำให้ระยะเวลาดำเนินการอำนวยความสะดวกประชาชนนานขึ้น จากเดิมที่มาจากต่างจังหวัดใช้เวลา ๖ - ๑๐ ชั่วโมง เมื่อมีการปรับเปลี่ยนแล้วใช้เวลาประมาณ ๑๐ - ๑๔ ชั่วโมง</p> <p>๓. การจัดบริการอาหารเช้า และกลางวันให้สำหรับประชาชนที่มาจากต่างจังหวัด โดยอาหารเย็นได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิต่าง ๆ</p> <p>กรมการปกครอง (นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน)</p> <p>๑. เป้าหมายการอำนวยความสะดวกประชาชนจากต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ กำหนดเป้าหมายประชาชนจำนวน ๒๕๒,๐๐๐ คน</p> <p>๒. แนวทางการอำนวยความสะดวกประชาชนโดยจัดรถจากจังหวัด มายังจุดพักรถ และจุดพักคอย จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ จ. นนทบุรี นครปฐม นครสวรรค์ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ และ จ. ขอนแก่น และรับส่งประชาชนบริเวณหน้ากองสลากเดิม ถนนราชดำเนิน</p> <p>ทั้งนี้ มีการบูรณาการระหว่าง หน่วยงานตำรวจ ทหาร และ กทม. อย่างใกล้ชิด และประชุมสรุปผลดำเนินการระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ กองอำนวยการร่วม กทม. ทุกวัน</p> <p>๓. ผลการดำเนินงานระหว่าง ๒๙ ตุลาคม - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีประชาชนเข้ารับการอำนวยความสะดวกจากต่างจังหวัด รวม ๕๗,๙๑๖ คน เป็นเพศชาย ๒๒,๖๘๒ คน เพศหญิง ๓๕,๒๓๔ คน ข้อสังเกต ประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้หญิง และผู้ป่วยโดย มท. ได้แจ้งจังหวัด ประสานสาธารณสุขจังหวัด คัดกรองผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ และที่มีโรคประจำตัวซึ่งอาจมีอาการกำเริบระหว่างเดินทาง เป็นต้น</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p> <p>สท. ได้อำนวยความสะดวกประชาชน โดยมอบท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอทั่วประเทศอำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒๓ ล้านบาท รวมถึงจัดศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมัน ศูนย์ศิลปากร และพิพิธภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้ประชาชนน้อมนำแนวทางพระราชดำริไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. บริหารจัดการเวลาการเข้าแถวเพื่อถวายสักการะพระบรมศพ ให้ประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดสามารถเข้าถวายสักการะได้ทุกคน</p> <p>๒. กำชับ ปค. และ สส. ดำเนินการจัดประชาชนให้สามารถเข้ามาถวายสักการะให้เฉลี่ยครบทุกหมู่บ้าน และมาด้วยความสมัครใจ</p> <p>๓. กำชับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และจัดโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๔. ประสานขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นจุดพักคอยและจุดจอดรถ</p>	<p>ปค./สส./กทม.</p>
<p>เรื่องอื่น ๆ (กทม.) การแก้ไขปัญหา ราคาข้าวตกต่ำ (กทม.)</p>	<p>ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง) ขอความเห็นชอบการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ</p> <p>กทม. เสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยการรับซื้อและนำไปจำหน่ายให้ข้าราชการในสังกัด เจ้าหน้าที่ในสังกัด และลูกจ้าง ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน และโรงเรียนในสังกัด กทม. ประมาณ ๔๓๗ แห่ง ซึ่งมี การประกอบเลี้ยงอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ถัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓๑๕,๐๐๐ คน ประมาณการบริโภค ๖๖๐ ตัน/เดือน รวมสามารถจำหน่ายได้ ๑,๐๐๐ ตัน โดยขอให้ มท. สสำรวจปริมาณความต้องการ และกำหนดราคาขายข้าวเพื่อ กทม. สามารถดำเนินการช่วยเหลือจัดซื้อข้าวต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. มอบแนวทางดำเนินการเป้าหมายให้ช่วยเหลือชาวนาเฉพาะฤดูการเก็บเกี่ยวปัจจุบัน (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) โดยจัดซื้อจากชาวนาซึ่งแปรรูปโดยชาวนาหรือกลุ่มโดยตรงเพื่อนำราคาตลาด</p> <p>๒. สสำรวจ และหาแนวทางช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิต เช่น สนับสนุนการแปรรูปข้าวเปลือก จัดหาพื้นที่ตากข้าวเพื่อลดความชื้น ปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยประสาน กทม. เพื่อจัดซื้อข้าวในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาการบริหารจัดการการขนส่ง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่เป็นภาระ หรือราคาที่แพงเกินไปสำหรับผู้จัดซื้อ</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายเกษรา บุญราช)</p> <p>๑. มอบ ปค. ดำเนินการโดยใช้แนวทาง กลไกที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอาหารราคาข้าวในพื้นที่</p> <p>๒. กำหนดแนวทางรับซื้อโดยตรงจากชาวนา และเป็นข้าวที่เก็บเกี่ยวในฤดูกาลปัจจุบัน</p> <p>๓. มอบองค์การตลาดประสานงานดำเนินการร่วม กทม. และ ปค.</p>	<p>กทม.</p> <p>ปค.</p> <p>ปค./อต./กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน กทม.</p>	<p>ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง)</p> <p>การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ทะเลบางขุนเทียน กทม. อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. มีความกว้างประมาณ ๕ กิโลเมตร ซึ่งโครงสร้างต่าง ๆ ที่ได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณไว้ โดยจะขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชน คาดว่าจะมีการดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณจากรัฐบาลเพื่อจัดทำโครงการปลูกป่าชายเลน</p> <p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายสมพล สุกประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p> <p>การกัดเซาะชายฝั่งใช้วิธีการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างโดยใช้การปลูกป่าเป็นประโยชน์ แต่โดยสภาพพื้นที่จะต้องดูแลรักษาการกัดเซาะเพราะต้นไม้ที่ปลูกอาจโตไม่ทันการกัดเซาะในแต่ละปี ทั้งนี้บริเวณทะเลบางขุนเทียนที่มีปัญหาการกัดเซาะควรจะใช้ ๒ วิธีควบคู่คือ การทำไม้ไผ่ชะลอคลื่น และการปลูกป่า</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายเกษรา บุญราช)</p> <p>๑. ให้ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในพื้นที่ และเงื่อนไขการขอสนับสนุนงบประมาณจากเอกชนก่อนที่จะดำเนินการ</p> <p>๒. ให้ประสานรูปแบบการก่อสร้างร่วมกับ ยผ.</p>	<p>กทม./ยผ.</p>
<p>การจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”</p>	<p>ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง (นายสุวิทย์ คำดี)</p> <p>๑. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙</p> <p>๒. ลักษณะกิจกรรม ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ ทำดีด้วยกาย : จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายในหลวง เช่น ทำความสะอาดสาธารณสถานให้บริการสาธารณะ เยี่ยมคนป่วยไข้ฯ บำเพ็ญกุศลทางศาสนา การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เคยปฏิบัติมาแล้ว</p> <p>๒.๒ ทำดีด้วยวาจา : จัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงอื่นตามความเหมาะสม</p> <p>๒.๓ ทำดีด้วยใจ : จัดกิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิ สำนวณจิตภาวนา แผ่เมตตา ตั้งใจดี</p> <p>๓. วัน เวลา สถานที่จัดงาน จัดพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.</p> <p>๓.๑ ส่วนกลาง : จัดที่ทำเนียบรัฐบาล</p> <p>๓.๒ กทม. : จัดที่เขต/ สถาบันการศึกษา</p> <p>๓.๓ ส่วนภูมิภาค : จัดที่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน</p> <p>๓.๔ ต่างประเทศ : พิจารณาตามความเหมาะสม</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔. กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๔.๑ ส่วนกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา หรือผู้นำชุมชน เป็นผู้นำ - รัฐบาล นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฝ่ายท้องถิ่น ประชาชน เอกชน ธุรกิจ (ทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ) <p>๔.๒ ส่วนภูมิภาค ให้ทุกจังหวัด และทุกอำเภอ จัดกิจกรรมตามแนวทางของส่วนกลาง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ เป็นผู้นำ</p> <p>๔.๓ ต่างประเทศ เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ เป็นผู้นำ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนชาวไทยในประเทศนั้น ๆ</p> <p>๕. การมอบหมายภารกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๕.๑ กิจกรรมสำหรับรัฐบาล มอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๕.๒ กิจกรรมใน กทม. มอบกรุงเทพมหานคร ๕.๓ กิจกรรมในต่างจังหวัด มอบกระทรวงมหาดไทย ๕.๔ กิจกรรมในต่างประเทศ มอบกระทรวงการต่างประเทศ <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจัดในบริเวณลานคนเมือง และแจ้งกรอบการจัดงานให้ชัดเจน ๒. ให้สถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมจัดกิจกรรม เพื่อจะได้ลดการจับนักเรียนเข้าร่วมในจุดเดียว ๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในชุมชนของทุกสำนักงานเขตเข้ามีส่วนร่วม ไม่จำกัดเฉพาะข้าราชการ พร้อมกำหนดการแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสม ๔. ส่วนกลาง มท. มอบให้ ปมท. ดำเนินการตามความเหมาะสม ๕. เสนอให้จัดที่อำเภอเป็นสถานที่หลัก แต่ถ้าตำบล หมู่บ้านใดมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ เพื่อที่จะไม่ต้องขนคน/รวมคนเข้ามาที่ศาลากลางจังหวัดจุดเดียว สามารถกระจายการจัดกิจกรรมไปตามอำเภอ ตำบล หมู่บ้านได้ ๖. การกล่าวคำปฏิญาณต้องมีการชี้แจงว่าคำปฏิญาณเป็นสัญญาที่ตั้งไว้ว่าต้องนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสูงสุด 	<p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>สป./ทุกหน่วย</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>
<p>การแก้ไขปัญหา ราคาข้าวตกต่ำใน บทบาทของ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>กรมการปกครอง (นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครอง ท้องถิ่น)</p> <p>มท. ได้ดำเนินการตามแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าวครบวงจร การลดต้นทุนการผลิต การควบคุมค่าเช่านา และลดค่าเช่านา ในปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดเป้าหมายขอลดค่าเช่านาลงไม่น้อยกว่าไร่ละ ๒๐๐ บาท มีผลการเจรจา ๓๔๐,๖๒๙ ไร่ เป็นเงิน ๒๐,๑๐๐,๙๐๕ บาท ๒. โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ (ไร่ละ ๑,๐๐๐) มท. มีบทบาทร่วมกับกระทรวงการคลัง ผ่าน ธ.ก.ส. ในการประชาคมหมู่บ้าน และเป็นกรมการคัดกรองระดับอำเภอ ขณะนี้จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว ๒,๘๙๒,๔๔๓ ล้านบาท จากเป้าหมาย ๓.๗ ล้านบาท เป็นเงิน 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒๔,๔๔๑,๘๖๐,๗๕๐ บาท ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีมติขยายเวลาในการดำเนินการโครงการไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</p> <p>๓. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ทำประกันภัยข้าวนาปีผ่าน ธ.ก.ส. เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตามที่จังหวัดประกาศเขตผู้ประสบภัยพิบัติก็จะได้รับค่าชดเชยจากการประกันภัย เป็นเงิน ๑,๑๑๑ บาท/ไร่ มท. ได้เน้นย้ำให้ประกาศพื้นที่ประสบภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เสียหายจริง</p> <p>๔. การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ช่วงระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลัง การเก็บเกี่ยว ดำเนินการ ๔ ประเด็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>๔.๑ สนับสนุนและบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในกลุ่มสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรใน ๒๐ จังหวัด จำนวน ๔๕๕ รายการ มีผู้รับประโยชน์เป็นกลุ่ม จำนวน ๑๗๕ กลุ่ม วงเงินงบประมาณ ๒๕๔ ล้านบาทเศษ</p> <p>๔.๒ สนับสนุนข้อมูลรถเกี่ยวข้าว ผ่านทางอนุข้าวครบวงจร มท. ได้สำรวจรถเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นปัจจัยในการเก็บเกี่ยวการผลิต และรายงานทางอนุข้าวครบวงจรแล้ว จำนวน ๑๗,๓๘๒ คัน อัตราค่าบริการเฉลี่ยต่างท้องที่ ตั้งแต่ ๔๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท/ไร่ และรายงานข้อมูลแล้วเพื่อให้กรมการค้าภายในกำหนดราคาแนะนำและ การบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่</p> <p>๔.๓ สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพข้าว จัดหาลานตากข้าว เพื่อลดความชื้นเพื่อให้ข้าวได้ราคาสูงขึ้น โดยขอความสนับสนุนเรื่องการอบข้าวจากโรงสี และสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ รมรณรงค์ทำความเข้าใจให้ผลิตข้าวที่มีคุณภาพและทำการเกษตรแบบ ประณีต</p> <p>๔.๔ ตรวจสอบการรับซื้อข้าวของผู้ประกอบการโรงสี สนับสนุนให้จังหวัด อำเภอ ลงไปในพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการโรงสี โดยตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัด ความชื้นของโรงสีข้าวให้มีมาตรฐาน เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดราคาให้มี มาตรฐานและเป็นธรรมในการให้โรงสีหรือกลุ่มเกษตรกรใช้เครื่องมือถูกต้องและเป็น ธรรม</p> <p>มท. ได้สั่งการให้สนับสนุนการจัดสถานที่ให้เกษตรกรได้จำหน่ายข้าวโดยตรงใน สถานที่ราชการ ผลการจำหน่ายข้าวโดยตรง จากรายงาน ๖๒ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยรวมจำหน่ายได้ ๔๘๐ ตัน เป็นเงินรายได้จากการ จำหน่าย ๑๙ ล้านบาทเศษ</p> <p>๕. มท. สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสนับสนุนการช่วยเหลือราคาข้าวตกต่ำ ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ดังนี้</p> <p>๕.๑ ให้จังหวัดจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการ ระดับจังหวัด และ/หรือคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชา รัฐประจำจังหวัด รมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและ แนวทางการ แก้ไขหาราคาข้าวตกต่ำของรัฐบาล</p> <p>๕.๒ มอบหมายให้คณะทำงานระดับพื้นที่สอดส่อง และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ โรงสี เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ</p> <p>๕.๓ ประชาสัมพันธ์มาตรการโครงการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>โดยเฉพาะมาตรการสินเชื่อชะลอการขาย ซึ่งเป็นมาตรการล่าสุดที่ทาง กรม. มีมติช่วยพยุงราคาข้าว</p> <p>๕.๔ ให้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นช่องทางในการร้องเรียนหากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน</p> <p>๕.๕ จัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลแนะนำคุณภาพ แนะนำการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต</p> <p>๕.๖ ช่วยเหลือชาวนาให้จำหน่ายผลผลิตโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง</p> <p>๕.๗ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้</p> <p>๕.๘ ให้จังหวัดทำหน้าที่เป็นผู้ประสานเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จำหน่ายข้าวโดยตรงแก่ผู้บริโภค ผ่านช่องทางต่างๆ และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันจันทร์</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การสั่งการจะต้องมีความสอดคล้อง มีเหตุมีผล โดยอาจจะใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยให้มีการลงรายละเอียดเพราะบางเรื่องส่งผลกระทบยาว</p>	<p>ปค.</p>
<p>โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒.๕ แสนบาท)</p>	<p>กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภิต อธิบดีกรมการปกครอง)</p> <p>ปัจจุบันการดำเนินโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนของการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน สำหรับขั้นตอนต่อไปอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>กรมการปกครอง (นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่)</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้ มท. โดยกรมการปกครองดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินไม่เกินหมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐) ซึ่งสรุปความก้าวหน้า ดังนี้</p> <p>๑. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอโครงการ ๑๐ วัน (๑ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ซึ่งมีหมู่บ้านทั้งหมด ๓๔,๖๕๕ หมู่บ้าน ประชาคมแล้วจำนวน ๖๑,๓๘๐ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๘๖.๑๖) และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๓,๒๓๕ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๓.๘๓) ซึ่งมีความก้าวหน้าเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. เมื่อประชาคมแล้วเสร็จจะต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำรายละเอียดโครงการและเอกสารการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร และรายงานอำเภอทราบ (๕ วัน)</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) และหน่วยทหารในพื้นที่ พิจารณาอนุมัติ โครงการที่หมู่บ้านเสนอ และส่งผลการพิจารณาให้ ผวจ. เห็นชอบ และแจ้งหมู่บ้านเตรียมดำเนินการ (๑๐ วัน)</p> <p>ขณะนี้ มีจำนวนโครงการที่เสนอ (โครงการหมู่บ้าน ๖๕,๕๖๔ โครงการ/โครงการ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ควบรวมหมู่บ้าน ๙๔ โครงการ) และจำนวนโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) (โครงการหมู่บ้าน ๒,๖๘๔ โครงการ/โครงการควบรวมหมู่บ้าน ๔ โครงการ)</p> <p>๒.๓ จังหวัดรวบรวมแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ ผวจ. เห็นชอบและส่งกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑ - ๑๘ พิจารณา (๕ วัน)</p> <p>๒.๔ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑ - ๑๘ พิจารณาเห็นชอบแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแจ้งผลให้จังหวัดทราบ (๕ วัน)</p> <p>๒.๕ จังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน (๓ วัน)</p> <p>๒.๖ หมู่บ้านเริ่มดำเนินการตามโครงการฯ (๔๙ วัน)</p> <p>๒.๗ คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินฯ เบิกเงินจากธนาคาร / ธนาคารจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง พร้อมทั้งดำเนินการปิดบัญชีและส่งเงินคงเหลือทั้งหมดคืนที่ทำการปกครองอำเภอ (พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด) (๓ วัน)</p> <p>๓. หลักเกณฑ์และข้อห้ามการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมจากโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒ แส่นบาท) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่าง ปค. กรมบัญชีกลาง และสำนักงานงบประมาณ ตลอดจนได้จัดส่งคู่มือ ให้จังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย</p> <p>๓.๑ หลักเกณฑ์เพิ่มเติม</p> <p>๓.๑.๑ โครงการประเภทที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลัก โดยต้องจ้างแรงงานภายในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณตามโครงการของหมู่บ้าน ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าว</p> <p>๓.๑.๒ ไม่ควรควบรวมโครงการ ยกเว้นโครงการที่จะขอควบรวมเป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยจะต้องมีพื้นที่ดำเนินการติดต่อกัน โดยให้ดำเนินการได้เพียง ๑ สัญญาจ้าง และต้องใช้งบประมาณของทุกหมู่บ้านที่ควบรวมในจำนวนที่เท่ากัน</p> <p>๓.๑.๓ ไม่ควรเป็นโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ยกเว้นเป็นโครงการต่อยอดโครงการส่งเสริมอาชีพตามมาตรการที่ ๔ โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และคำนึงถึงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสามารถจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณตามโครงการของหมู่บ้าน</p> <p>๓.๒ ข้อห้ามเพิ่มเติม</p> <p>๓.๒.๑ ห้ามดำเนินโครงการในที่สาธารณประโยชน์ ยกเว้นซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่แล้วในที่สาธารณประโยชน์ หรือโครงการที่เป็นการดูแลป้องกันที่สาธารณประโยชน์</p> <p>๓.๒.๒ ห้ามจัดทำโครงการซื้อครุภัณฑ์ เว้นแต่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์จำเป็นเพื่อประกอบโครงการ และจะต้องจัดทำแผนการใช้งาน บำรุงรักษา</p> <p>๓.๒.๓ ห้ามจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะ เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์สื่อสาร (เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น) กล้องวงจรปิด แผงโซลาร์เซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) วัสดุครุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้แล้ว เครื่องออกกำลังกายที่ใช้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>พลังงานไฟฟ้า</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>กำกับและชักจูงการปฏิบัติให้เรียบร้อย โดยเฉพาะการดำเนินโครงการ ฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อห้ามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย</p>	<p>ปค.</p>
<p>การขับเคลื่อนงานสำคัญของกรมที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>กรมที่ดิน (นายประทีป กิริติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน)</p> <p>๑. การดำเนินงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง</p> <p>ทต. ได้จัดทำข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งและจัดส่งให้ทุกจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมการจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำ (แก้มลิง สระ บึง คลอง) ในห้วงฤดูแล้ง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) แผนที่เขตการปกครอง ๒) รูปแปลงที่สาธารณประโยชน์ จำแนกตามสภาพการใช้ที่ดินอย่างชัดเจน จำนวนพื้นที่ ๓) แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ <p>กรณีที่มียังงบประมาณให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ สำหรับกรณีที่ไม่มียังงบประมาณก็สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอก แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ต้นเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) อำเภอรอหรือ อปท. ทำการสำรวจพื้นที่ปักแนวเขตแหล่งน้ำ พร้อมออกแบบการขุดลอก กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการขุดลอก ๒) สำนักงานที่ดินจังหวัดสนับสนุนอำเภอรอหรือ อปท. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ ผวจ. ๓) ประกาศหาผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ๔) กรวด หิน ดิน ทรายที่ได้ให้ป็นค่าจ้างในการขุดลอก โดยตีราคาตามราคาท้องถิ่น ในอัตราไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ ๒๘ บาท <p>แนวทางดังกล่าวดำเนินการไปแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ โครงการ ในพื้นที่ ๕๐ จังหวัด ซึ่ง ทต. ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และส่วนแยกสนับสนุน ผวจ. และ นอภ. ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว และจะนำเรียนความคืบหน้าให้ทราบทุกระยะ</p> <p>๒. ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ มีผู้ขอรับการจัดที่ดิน ๘๒๐,๒๑๗ ราย ๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพื้นที่เป้าหมาย ๑๘ พื้นที่ ๑๖ จังหวัด <ol style="list-style-type: none"> ๒.๒.๑ ดำเนินการแล้ว ๑๖ พื้นที่ ๑๔ จังหวัด จำนวน ๙,๖๐๐ ราย ๑๒,๐๑๗ แปลง เนื้อที่รวม ๙๕,๗๙๗ ไร่ ๒.๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ พื้นที่ (ส.ป.ก.) ๒ จังหวัด ๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีพื้นที่เป้าหมาย ๘๗ พื้นที่ ๕๓ จังหวัด โดยคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ได้รับพื้นที่ ๒๒ พื้นที่ ๑๘ จังหวัด 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๓.๑ ดำเนินการแล้ว ๔ พื้นที่ ๔ จังหวัด จำนวน ๕๑๓ ราย ๕๒๗ แปลง เนื้อที่รวม ๕๑๓ ไร่</p> <p>๒.๓.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ พื้นที่ (พื้นที่ป่าสงวน/ที่ราชพัสดุ ๑๖ จังหวัด) ทั้งนี้ ทด. ได้สนับสนุนบุคลากร โปรแกรม และการสำรวจรังวัด</p> <p>๒.๔ ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีพื้นที่เป้าหมาย ๔๕ พื้นที่ ๓๐ จังหวัด</p> <p>๒.๔.๑ ป่าสงวน ๓๑ พื้นที่ ๒๔ จังหวัด เนื้อที่รวม ๑๙๐,๔๐๓ ไร่</p> <p>๒.๔.๒ ที่ราชพัสดุ ๓ พื้นที่ ๓ จังหวัด เนื้อที่รวม ๙๙๖ ไร่</p> <p>๒.๔.๓ ที่สาธารณประโยชน์ โดย ทด. เสนอ ๑๐ พื้นที่ ๕ จังหวัด เนื้อที่รวม ๑๔,๓๙๘ ไร่</p> <p>๒.๕ การดำเนินการในปัจจุบัน</p> <p>๒.๕.๑ เร่งรัดดำเนินการในที่สาธารณประโยชน์</p> <p>๒.๕.๒ ทด. ได้ประสานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อรับลงทะเบียนในจังหวัดที่มีผู้บุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติและให้ความช่วยเหลือต่อไป (จำนวน ๙๖,๖๖๙ ราย) ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อยู่ระหว่าง ประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</p> <p>๒.๕.๓ สนับสนุนข้อมูลประกอบการดำเนินการของคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินของราษฎรที่ขอรับการจัดที่ดิน จำนวน ๘๒๐,๒๑๗ ราย มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๖๘๖,๒๐๔ ราย มีเอกสารสิทธิในที่ดินแล้ว ๑๘๑,๘๙๖ ราย (โฉนดที่ดิน น.ส.๓ น.ส.๓ ก.) โดย ทด. จัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาจัดที่ดินต่อไป</p> <p>๒.๕.๔ ทด. ได้ประสานกับกรมธนารักษ์เพื่อขอหลักเกณฑ์การจัดที่ดินในที่ราชพัสดุซึ่งปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒ พื้นที่) และปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓ พื้นที่) โดยได้มีการประชุมคณะทำงาน ฯ และจะนำเรียน รมว.มท. พิจารณา กำหนดวันประชุม คณะอนุกรรมการจัดที่ดินเพื่อให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ ฯ ดังกล่าวต่อไป</p> <p>๓. โครงการเร่งรัดงานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารสิทธิที่ดินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>๓.๑ สภาพปัญหา</p> <p>สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก รวม ๔๕๙ แห่งทั่วประเทศ มีงานค้างที่ยังไม่ถึงวันรังวัด ๑๔๐,๐๐๐ เรื่อง จำแนกเป็น</p> <p>(๑) สำนักงานที่ดินที่มีระยะเวลานัดรังวัด ๑๕ ถึง ๖๐ วัน (๑๔๒ สำนักงาน)</p> <p>(๒) สำนักงานที่ดินที่มีระยะเวลานัดรังวัด ๖๑ ถึง ๙๐ วัน (๙๔ สำนักงาน)</p> <p>(๓) สำนักงานที่ดินที่มีระยะเวลานัดรังวัด ๙๑ ถึง ๗๐๐ วัน (๒๒๓ สำนักงาน) โดยเป็นพื้นที่เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ</p> <p>๓.๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓.๓ วิธีดำเนินการ</p> <p>๓.๓.๑ มอบอำนาจให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการคัดกรองประเภทงานค้างเป็นรายตำบล/ระวาง บูรณาการกับศูนย์เดินสำรวจ ๓๘ จังหวัด และปรับแก้รังวัดภายในจังหวัด</p> <p>๓.๓.๒ ทด. สนับสนุนดำเนินการ</p> <p>(๑) สนับสนุนช่างรังวัดเฉพาะกิจ จำนวน ๖๕ คน เร่งรัดบรรจุช่างรังวัดใหม่จัดชุดเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการจดทะเบียน ๑๕๐ คน และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา จำนวน ๑๔ ล้านบาท</p> <p>(๑.๑) จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ๒๖๕ คน (๒๒๓ สำนักงาน)</p> <p>(๑.๒) งบดำเนินงานค่าวัสดุ แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท (๔๕๙ สำนักงาน)</p> <p>(๒) จัดหาเครื่องมือรังวัด จำนวน ๒๐๐ ชุด และจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมเครื่องมือรังวัดในทุกภาค</p> <p>(๓) มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินตรวจติดตามทุกเดือน และประเมินผล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐</p> <p>๓.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>๓.๔.๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จะลดปริมาณงานค้างได้ ๗๐,๐๐๐ เรื่อง</p> <p>๓.๔.๒ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จะลดปริมาณงานค้างที่คงเหลือทั้งหมดอีก ๗๐,๐๐๐ เรื่อง</p> <p>๓.๔.๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศสามารถนדרังวัดได้ภายใน ๔๕ วัน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอขอบคุณสำหรับการริเริ่มข้อมูลการดำเนินงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (แผนที่ รูปแปลง)</p> <p>๒. สรุปนำเรียนรายละเอียดการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดที่ดินให้รมว.มท. ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยบทบาทของ มท. เป็นการลดคนลงในพื้นที่ และการดำเนินการเสนอพื้นที่ในที่สาธารณประโยชน์</p> <p>๓. การออกเอกสารสิทธิเป็นเรื่องสำคัญของ ทด. โดยควรพิจารณาจัดทำโครงการเหมือนกับโครงการของขวัญปีใหม่ที่มีมอบให้แก่ประชาชน ซึ่งเน้นความถูกต้องของการออกเอกสารสิทธิ ทั้งทางเทคนิคและไม่มีการทุจริต และเร่งรัดงานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารสิทธิที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์จากงานบริการดังกล่าว</p>	<p>ทด.</p>
<p>การลงพื้นที่ของ นายกรัฐมนตรีเพื่อ ตรวจติดตามการ</p>	<p>สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. (นายบรรศักดิ์ วานิช ผู้อำนวยการ)</p> <p>นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดปทุมธานี เพื่อดูระบบบริหารจัดการน้ำ และให้กำลังใจประชาชนที่เสียสละ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล ณ จังหวัดปทุมธานี</p>	<p>พื้นที่สำหรับรับน้ำเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย โดยมีภารกิจในการเดินทาง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ดูระบบบริหารจัดการน้ำ ณ คลองระพีพัฒน์แยกตก อ.หนองเสือ ๒. การสาธิตเรือดูดตะกอนเลนในร่องสวน ณ สวนปาล์มน้ำมัน อ.หนองเสือ ๓. พบปะประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ อ.หนองเสือ ๔. ดูโรงผลิตน้ำประปาพระราชทาน ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ธัญบุรี ๕. ประชุมหารือกับเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการสระเก็บน้ำพระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ธัญบุรี <p>ทั้งนี้ มท. จะตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ณ วัดสุขปุณฺทริการาม คลอง ๘ อ.หนองเสือ</p> <p>การประปาส่วนภูมิภาค (นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค)</p> <p>โรงผลิตน้ำประปาพระราชทาน สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ภัยแล้งเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำประปาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นการเร่งด่วน โดยได้พระราชทานน้ำดิบจากโครงการสระเก็บน้ำพระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ กปภ. นำไปผลิตน้ำประปา พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชานุมัติให้ กปภ. ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชั่วคราว (Mobile Plant) เพื่อช่วยเหลือราษฎร อ.ธัญบุรี อ.หนองเสือ และ อ.ลำลูกกา ประมาณ ๒,๐๐๐ ครัวเรือน</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)</p> <p>มอบหมายที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นายนรภัทร ปลอดทอง) เป็นผู้ประสานงานระดับกระทรวง โดยมี ปภ. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อหารือรายละเอียดการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชั่วคราว (Mobile Plant) กรณีเกิดวิกฤตการณ์ภัยแล้งซ้ำซาก</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ชักซ้อมการปฏิบัติกับจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และนำเรียนรายละเอียดให้ รมว.มท. ทราบก่อนการเดินทาง รวมทั้งรายละเอียดเรื่องเรือดูดตะกอนเลนของ ยผ. ๒. ให้ กปภ. หารือในรายละเอียดกับ ปมท. และ ปภ. โดยอาจพิจารณาติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชั่วคราว (Mobile Plant) กรณีที่พื้นที่ใดเกิดวิกฤตการณ์ภัยแล้งซ้ำซาก และมีแหล่งน้ำเพียงพอ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ หาก กปน. มีแนวทางที่จะช่วยเหลือก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ 	<p>กปภ.</p> <p>ทปช.ปมท./ ปภ.</p> <p>จ. ปทุมธานี/ ยผ.</p> <p>กปน./กปภ./ ปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องอื่น ๆ	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ทั้งในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพ โดยขอทราบความคืบหน้าตามที่ได้มีข้อสั่งการไว้ ซึ่งเน้นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ แต่ใช้กลไก มท. ที่มีอยู่ในพื้นที่ในการถ่ายทอด สื่อสาร กลุ่มเกลา และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ อาจมีการกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้</p> <p>๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ขอให้มีความคืบหน้าและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาคุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โดยขอขอบคุณที่ร่วมกับกระทรวง การ ต่างประเทศจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด “OTOP ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล (OTOP WISDOM TO THE WORLD)”</p> <p>๓. การบูรณาการการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ขอให้ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน เพื่อกำหนดวันประชุมและเริ่มดำเนินการ (Kick off) ต่อไป</p> <p>๔. ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย ผวจ. และ นอภ. ต้องไม่ตกเกณฑ์การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับประเด็นนี้ ทั้งนี้ มีกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.สมุทรปราการ ว่ามีกลุ่มนายทุน (มาเฟีย) นำไม้มาจุดเผาถ่านสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ที่บริเวณริมฟุตบาท และบนผิวถนนรัตนพิศาล ๒ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งเจ้าของถังและเศษไม้ดังกล่าวไว้หวัดตัวทันได้ขับรถหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาถึง โดยขอให้ตรวจสอบว่าลักลอบเผาถ่านมานานเพียงใด หากเผาถ่านมานานแล้วจะต้องมีผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p> <p>๕. การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ไม่ควรจัดทำโครงการที่มีการซื้อเครื่องจักร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในอนาคต ทั้งการบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>๖. ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ๔.๐ ขอให้รวบรวมผลการดำเนินการและเสนอแนวทางในการเป็น มท. ๔.๐ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) การออกเอกสารสิทธิ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนประเทศไทย ๑.๐ - ๔.๐ เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP)</p> <p>๗. การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้ง ให้สรุปความคืบหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง และรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย</p> <p>๘. สัญชาติ การถือสัญชาติสองสัญชาติในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>๙. การขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส.</p>	<p>สนผ.สป./ พช./ปค./สธ.</p> <p>พช.</p> <p>ยผ.</p> <p>สตร.สป./ จ. สมุทรปราการ</p> <p>ปค.</p> <p>สบจ.สป./ สนผ.สป./ ศสส.สป./ ทุกหน่วย</p> <p>ปค.</p> <p>ปค.</p> <p>สนผ.สป./</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ขอให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (Effective) โดยเป็นหนึ่งในประเด็นการติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ผวจ. นอภ. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>๑๐. การแก้ไขปัญหาขยะ ขอรื้อรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)</p> <p>๑๑. การจัดทำแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของ สศช. ขอให้จัดทำสรุปความเชื่อมโยงอีก ๑ แผ่น เพื่อนำเรียนให้ทราบในเบื้องต้น</p> <p>๑๒. ขอบขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ร่วมกันทำงานตามภารกิจ (Function) ของ มท. และงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda) ที่ มท. เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๑๓. การจัดทำเอกสารบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสำคัญของ มท. ขอให้้นำเรียนเค้าโครงเนื้อหาให้ทราบในเบื้องต้นก่อน และจัดทำเอกสารฉบับพิมพ์ (Hard Copy) สรุปผลการดำเนินงานสำคัญของ มท. ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙</p> <p>ทั้งนี้ มท. มีภารกิจหลัก (Core Business) ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน และถ่ายทอดไปยังกลไกในพื้นที่ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด มท.</p>	<p>ปก./สธ.</p> <p>สธ.</p> <p>สนผ.สป./ ทุกหน่วย</p> <p>ทุกหน่วย</p> <p>ผช.ปมท. (นางสุกานดา)/ สตร.สป./ ทุกหน่วย</p>

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น.